

หลักการและเหตุผล

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และสามารถพบได้ในโรงพยาบาลทุกระดับในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา ในแต่ละปีมีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อในระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้อาการของผู้ป่วยมีความรุนแรงขึ้นหรือต้องพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ นอกจากนี้มีผู้ป่วยจำนวนมากแล้วยังมีการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อน เพื่อช่วยยืดอายุผู้ป่วย กิจกรรมการดูแลเหล่านี้ล้วนแต่เอื้ออำนวยให้เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในโรงพยาบาล จะอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้นเฉลี่ย ๔ วัน กลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น ๑๐ วัน ผลที่ตามมาคือโรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยใหม่ได้น้อยลง อัตราการครองเตียงของผู้ป่วยสูงขึ้น โรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นจากโรคติดเชื้อต้องหยุดงานนานขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกทั้งในยุคปัจจุบันมีปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานมากขึ้น ทำให้การควบคุมโรคติดเชื้อ ในโรงพยาบาลมีความสำคัญ นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 โรคไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg Virus) โรคไวรัสอีโบล่า (Ebolavirus) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ

โดยพบว่าการติดเชื้อแต่ละครั้งทำให้ต้องใช้เวลารักษาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10.5 วัน ค่าใช้จ่ายด้านยาต้านจุลชีพประมาณ 1,600 ล้านบาทต่อปี และมีการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลร้อยละ 9.7 โรงพยาบาลที่มีการดำเนินการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จะมีอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลง ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพพลดลง และไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะพยาบาลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จึงได้จัดหลักสูตรการพยาบาลระยะสั้น ๒ สัปดาห์ เรื่อง "การพยาบาลด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข" เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาล และผู้สนใจได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ เป็นแกนนำในการลดการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วย และบุคลากรในที่มสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข

๓.๒ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ เทคโนโลยีใหม่และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มบุคลากรที่มสุขภาพ ประกอบด้วย

- พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN)
- พยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย (ICWN)
- ผู้สนใจทั่วไป

✳ ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ✳
✳ จากสภาการพยาบาล ✳



ขอเชิญ
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย
และผู้สนใจ

เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นใน
สถานบริการสุขภาพ

จัดโดย ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อ และโรงพยาบาลนครพิงค์

ระหว่างวันที่ ๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ค่าลงทะเบียน

- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คนละ ๓,๕๐๐ บาท
- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑๐-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คนละ ๔,๐๐๐ บาท